

นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี

ศูนย์กลางการขนส่งของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

(Logistics Park)

ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563



ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าใน Logistics Park

การก่อสร้างอาคารคลังสินค้าหลังที่ 1 พื้นที่กว่า 9,000 ตรม. ได้ติดตั้งเสาแล้วเสร็จ โดยจะเริ่มติดตั้งโครงและส่วนประกอบอาคารให้ได้มาตรฐานของอาคารคลังสินค้าที่ทันสมัย มีความปลอดภัยสูง พร้อมเปิดให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นี้



สำนักข่าวต่างประเทศให้ความสนใจทำข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ Logistics Park ในนิคมฯอุดรธานี

ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 สำนักข่าว CGTN (China Global Television Network) ประจำประเทศไทย ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการ Logistics Park ในนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี และสัมภาษณ์ นายพิสิษฐ์ พิพัฒน์วิไลกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงการ และการก่อสร้างอาคารคลังสินค้า เพื่อชักจูงนักลงทุนเงินเข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่บนเส้นทางรถไฟสายแพนเอเชีย (The Pan Asia Railway Network) โครงการเส้นทางรถไฟสายคุนหมิง-สิงคโปร์



สนช. ลงพื้นที่สำรวจเพื่อก่อสร้างวางรางรถไฟเข้านิคมฯอุดรธานี

ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 คณะสำรวจจากกรมขนส่งทางราง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริเวณที่จะต่อเชื่อมทางรถไฟจากสถานีรถไฟหนองตะไก้กับพื้นที่โลจิสติกส์ปาร์คของนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี โดยมี นางอรพิน พิพัฒน์วิไลกุล รองประธานบริษัท และ นายพิสิษฐ์ พิพัฒน์วิไลกุล กรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมพื้นที่



นายอลงกรณ์ พลบุตร ประธานที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่นิคมฯอุดรธานี

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายอลงกรณ์ พลบุตร ประธานที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าเยี่ยมชมการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี โดยมี นางอรพิน พิพัฒน์วิไลกุล รองประธาน บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด และ นายวีระพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมพื้นที่



ผู้แทนรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เยี่ยมชมความก้าวหน้าการพัฒนาโครงการนิคมฯอุดรธานี

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการบริหาร นางอรพิน พิพัฒน์วิไลกุล รองประธานบริษัท และ นายพิสิษฐ์ พิพัฒน์วิไลกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด ให้การต้อนรับ Mr. Sheung Yuen LEE ผู้แทนรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย ในการเข้าพบเพื่อขอรับทราบข้อมูล รวมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมชมความก้าวหน้าการพัฒนาโครงการฯ เพื่อนำไปชักจูงนักลงทุนฮ่องกง เข้ามาลงทุนในนิคมฯอุดรธานี



นายสุพัฒน์พงษ์ พันธมีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและคณะฯ ร่วมประชุม ในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายสุพัฒน์พงษ์ พันธมีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและคณะฯ ร่วมประชุม ในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เขตตรวจราชการที่ 1 ได้แก่ บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในโอกาสนี้ นายสวาท ธีระรัตนนุกุลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และ นายวีระพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดอุดรธานี ได้ยื่นหนังสือข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนผลักดันโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี จากภาครัฐ เพื่อให้นิคมฯแห่งนี้เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวอีสาน

บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด

เลขที่ 55/55 หมู่ 7 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

www.udonindustrial.com www.facebook.com/udonthani.industrial